

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đài PTTH Thái Bình và Hội Nhà báo tỉnh.



các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thời gian tới tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó không ngừng nâng cao

chất lượng các tác phẩm báo chí; tiếp tục tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan báo

chí trong tỉnh phải thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thể hiện vai trò hiệu triệu, tạo nên sự đồng thuận, cổ vũ cao bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua phấn đấu thực hiện thắng

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh quan tâm chỉ đạo,

định hướng giúp các chi hội nhà báo và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện UBND huyện Thái Thụy đã báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB, một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ và kết quả đạt được trong việc ban hành kế hoạch tổ chức GPMB; triển khai các nội dung để bảo đảm các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án thủ cấp; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng; tình hình thu hút đầu tư và một số công việc khác có liên quan đến KCN Liên Hà Thái. Các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về công tác GPMB, san lấp mặt bằng, thuê đất, thủ tục đầu tư...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, UBND huyện Thái Thụy trong việc đẩy nhanh tiến độ với sự chuyển biến rõ rệt trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện dự án KCN Liên Hà Thái. Nhà đầu tư hạ tầng đã khẩn trương triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tích cực xúc tiến thủ tục đầu tư cấp vào nghiên cứu đầu tư trong KCN. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái theo kế hoạch và đáp ứng nhu cầu mặt bằng của các dự án thủ cấp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ GPMB và tiến độ đầu tư dự án này.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, đồng hành cùng nhà đầu tư hạ tầng, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án KCN Liên Hà Thái. Mỗi sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, kiên quyết tâm thành hành động, sớm hiện hữu KCN Liên Hà Thái là một KCN mới, hiện đại, thu hút được nhiều dự án lớn, tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển kinh tế của tỉnh, hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các sở, ngành, UBND huyện Thái Thụy cần triển khai đồng bộ các giải pháp mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thống nhất chỉ đạo; ưu tiên tập trung thực hiện GPMB diện tích đất cho 2 dự án thủ cấp Greenworks và Lotes, diện tích giao thông kết nối và diện tích xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Giao UBND huyện Thái Thụy phối hợp với các sở, ngành chức năng khẩn trương thực hiện việc di chuyển các công trình phải di dời nằm trong phạm vi đất dự án KCN Liên Hà Thái đã được quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Công Thương chủ động làm việc với UBND huyện Thái Thụy và ngành điện lực thống nhất xây dựng phương án, kế hoạch dịch chuyển đường điện 110kV, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thủ cấp vào hoạt động trong KCN Liên Hà Thái nói riêng, cả Khu kinh tế Thái Bình nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thái Thụy triển khai nhanh các thủ tục tái định cư cho người dân. Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng có giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu giải pháp trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thủ cấp theo từng giai đoạn cụ thể.

Tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021

(chinhphu.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa có văn bản số 2515/BGDĐT-QLCL gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GD và ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh

không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7/7 và 8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GD và ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD và ĐT, các sở, ngành liên quan của địa phương tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tạo sự đồng thuận của xã hội. Quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các

quy định về phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.

Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để triển khai tổ chức kỳ thi tại địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tạo sự đồng thuận của xã hội. Quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các

theo đó, chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đợt thi vào các ngày 7/7 và 8/7/2021 cho các

thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.

Lưu ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và ưu tiên xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho những người tham gia tổ chức thi; bố trí điểm thi dự phòng và các phòng

thi dự phòng ở mỗi điểm thi để sử dụng khi cần thiết.

Cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi vào các ngày 7/7 và 8/7/2021 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2; gửi báo cáo số lượng thí sinh dự thi đợt thi thứ 2 về Bộ GD và ĐT trước ngày 5/7/2021. Trên cơ sở đề nghị (nếu có) của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định thời gian tổ chức thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và ban hành hướng dẫn tổ chức đợt thi này.

CÔNG AN HUYỆN THÁI THUY

Tấn công, trấn áp tội phạm

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thái Thụy đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

ngợi, phản ánh của nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT trong ngày bầu cử.

Từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã điều tra, khám phá 45 vụ, 130 đối tượng. Trong đó, đã triệt xóa 2 nhóm đánh bạc với 16 đối tượng; điều tra, khám phá 39 vụ, 46 đối tượng về ma túy, trong đó khởi tố 34 vụ, 39 bị can, xử lý hành chính 5 vụ với 7 đối tượng.

Đầu án nổi bật trong những tháng đầu năm của Công an huyện Thái Thụy là đã điều tra, triệt phá thành công những vụ án có đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, có ý gây thương tích... Điển hình như vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 6/4 tại



Công an huyện Thái Thụy thu hồi pháo do người dân giao nộp.

địa bàn xã Thụy Bình. Người bị hại là bà Trần Thị Hòa, 56 tuổi, thôn An Ninh, xã Thụy Bình khi đang đi lấy tiền lương hưu, làm rơi và bắt giữ đối tượng gây cướp giật một chiếc túi bên trong có gần 3 triệu đồng và nhiều

giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi nhận được trình báo của người bị hại, Công an huyện đã tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây cướp giật trên là Đỗ Trung Tân, sinh năm 1993, trú tại xã

Vinh Quang, huyện Vinh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh việc tập trung lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Thái Thụy còn tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp 5kg pháo nổ, 2 khẩu súng và 225 viên đạn quân dụng, 6 khẩu súng tự chế, 3 quả lựu đạn, 36 kíp nổ, 4 trang pháo và hộp pháo. Phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó phân công hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, bảo đảm an toàn khu cách ly tập trung của huyện; tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch...

Để bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2021, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh.

TRẦN TUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỰ PHẠM THÁI BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thông báo tuyển sinh hệ chính quy, trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp năm 2021 như sau:

STT	Ngành đào tạo	Chỉ tiêu	Đối tượng tuyển sinh	Phương thức tuyển sinh
Nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ cao đẳng				
1	Giáo dục Mầm non	506	Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.	- Xét kết quả học tập lớp 12 THPT - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Xét kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ngữ văn, Toán) và điểm thi môn Đọc diễn cảm - Hát năm 2021.
Khối ngành đào tạo nghề, trình độ cao đẳng				
1	Tiếng Anh	35	Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.	Xét kết quả học tập lớp 12 THPT
2	Công nghệ thông tin	70		
3	Quản trị văn phòng	35		
4	Khoa học thư viện	35		
5	Công tác xã hội	35		
Khối ngành đào tạo nghề, trình độ trung cấp				
1	Thư viện - Thiết bị trường học	35	Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), THPT hoặc tương đương	Xét kết quả học tập lớp 9 THCS hoặc lớp 12 THPT (Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS được học các môn văn hóa bậc THPT, được dự thi và nhận bằng tốt nghiệp THPT, được miễn học phí đào tạo nghề theo quy định hiện hành)
2	Tin học ứng dụng	70		
3	Thiết kế và quản lý Website	70		
4	Organ	70		
5	Tiếng Anh	70		
6	Công tác xã hội	70		

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/5/2021 đến ngày 30/12/2021

Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường (Phòng 1.4, nhà A4, thời gian từ 7h00 - 11h00; từ 13h30 - 17h00 các ngày trong tuần) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

Chi tiết xem tại website: www.cdspbt.edu.vn - Hotline: 02273 839902

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.210 ca, trong đó có 2.679 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Từ ngày 29/4/2021 đến nay, số lượng mẫu xét nghiệm đã thực hiện là hơn 2,54 triệu mẫu cho hơn 5,77 triệu lượt người.

Trong ngày, cả nước có thêm 224 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Hiện 5.453/13.483 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 7.961 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 21/6, toàn tỉnh có 6 trường hợp F1 và 220 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 11.149 trường hợp, trong đó 1.903 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tái dương tính và nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện còn 9 người. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 21 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 454 trường hợp, trong đó 452 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2 năm 2021 đến nay là 11.179 người, trong đó riêng ngày 21/6 là 370 trường hợp.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 213 mẫu bệnh phẩm, trong đó 5 mẫu của các trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (4 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 1 mẫu không xác định kết quả); 28 mẫu của các trường hợp F2 và 185 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.